

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Về việc tuyển dụng lao động

Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng thành lập ngày 26 tháng 5 năm 2008. Địa chỉ: số 1537 đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số doanh nghiệp 2400401218 (Website: <http://www.kimhoangbg.com.vn>); Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số: 643 năm ngày 14 tháng 10 năm 2013 do Cục Đo đạc bản đồ Việt Nam cấp.

Công ty có nhu cầu tuyển dụng 04 kỹ sư chuyên ngành đo đạc bản đồ, quản lý đất đai, 04 kỹ sư chuyên ngành lâm sinh, điều tra rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

1. Nội dung công việc

+ Lĩnh vực đo đạc:

Lập dự toán đo đạc, đo đạc địa chính, đăng ký kê khai, hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSDĐ ... cho các dự án, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ và các lĩnh vực khác có liên quan đến đo đạc bản đồ...

+ Lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên:

Lập hồ sơ thiết kế trồng rừng, KNTS rừng, xây dựng hồ sơ quản lý rừng cộng đồng, viết quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, đo đạc thiết kế trồng rừng, điều tra rừng, giao đất giao rừng cho các hộ gia đình, tổ chức, Công ty, BQL rừng, đo đạc cắm mốc ranh giới đất lâm nghiệp, số hóa bản đồ...

2. Chế độ

Các ứng cử viên đáp ứng yêu cầu công việc sẽ được ký hợp đồng thử việc trong thời gian 03 tháng. Trong thời gian thử việc, người lao động được hưởng lương và các chế độ theo thỏa thuận với công ty cùng các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật.

Hết thời gian thử việc (03 tháng), người lao động nếu đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn của Công ty thì sẽ được ký hợp đồng làm việc lâu dài.

Người lao động được hưởng lương theo quy định của nhà nước hoặc thỏa thuận với công ty. Người lao động được tham gia đóng bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và mọi chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật. Ngoài ra, công ty còn có chế độ tiền lương linh hoạt để tăng thu nhập cho



người lao động có khả năng làm việc tốt như: Khoán công trình, công đoạn, công tác phí, thưởng cuối năm...

Người lao động được tham gia các khóa đào tạo của Công ty và các dự án nâng cao năng lực và chuyên môn do các đơn vị liên quan tổ chức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Ưu tiên

Ưu tiên những ứng cử viên: Sử dụng tốt máy tính, biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành **Microstation, Mapinfor**, có khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao, có xe máy, sức khỏe tốt và có khả năng đi công tác các tỉnh.

4. Hồ sơ

Hồ sơ gồm: a) Thư xin việc; b) Sơ yếu lý lịch tiếng Việt; c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được công chứng; d) Giấy khám sức khỏe; e) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao); f) Giấy khai sinh (bản sao); g) Sổ hộ khẩu (bản sao) và 02 ảnh (cỡ 4x6 cm) chụp trong vòng 60 ngày.

Lưu ý: Các ứng cử viên scan bằng và các giấy tờ có liên quan và gửi về địa chỉ Email: kimngocquang74@gmail.com. Những hồ sơ được tuyển chọn sẽ được liên hệ và mời phỏng vấn.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với anh Quang Phó giám đốc, số điện thoại 01696874222.

Nơi nhận:

- Các trường Đại học Nông Lâm;
- Lưu: VT, HC.

GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ ANH

C.T.T.N.H.H.
'IÊN
VG
BẮC GIANG